

Source :

ไฟล์ต้นฉบับ

Date : 17 ส.ค. 2561

Page :

พ 20

No :

## กทม. จัดอบรมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ปัญหาหนี้ ระบบสาเหตุเกิดจากความไม่รู้ และความไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขหนี้สิน รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้มีความรู้ทักษะความเข้าใจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการหนี้สิน รวมถึงข้อมูลด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานที่นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กทม. หัวหน้าชุมชนและประชาชนจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 200 คน เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมปรีณิพพาเลช เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับการอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น แบบไป-กลับ โดยรุ่นที่ 1 ทำการอบรมระหว่างวันที่ 6-7 มี.ค. 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค. 2561 มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับการจัดการหนี้สิน พระราชบัญญัติการทวงหนี้ และกฎหมายล้มละลาย โดยได้รับเกียรติจาก นายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และนายสุชาติ พันสี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาหนี้สินมีความรุนแรง และมีผลกระทบที่จะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ ความประมาท หรือวางแผนในการใช้ชีวิตที่ผิดพลาด อีกทั้งไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายรวมถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับการไม่มีวินัยในเรื่องการใช้จ่าย เมื่อถึงเวลาที่จะใช้เงินแต่เงินขาดมือส่วนมากจะนึกถึงการกู้จากเจ้าหนี้ยก และในระบบ ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ซึ่งนโยบาย NOW ผลักดันทันที แก้ไขทันที สอดคล้องกับนโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาหนี้สินของประชาชนที่จะต้องมีการดำเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพต่อการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวไม่ให้เกิดภาวะหนี้สินที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้าด้วย

Source :

มติชน

Date : 17 มี.ค. 2561

Page : 3

No: 61088962

## คุก33ปีมือฆ่าญี่ปุ่น-ยกฟ้องเมีย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลอ่านคำพิพากษาคดีระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์ ยืนฟ้อง นายสมชาย แก้วบางยาง อายุ 51 ปี จำเลยที่ 1 และนางเพ็ญศรี หรือ พรชนก ทานากะ หรือไชยปะ อายุ 51 ปี จำเลยที่ 2 ข้อหา่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายสมชาย ไร้สารภาพในชั้นสอบสวนว่าก่อเหตุฆ่า นายทานากะ ชาวญี่ปุ่น เนื่องจากความหึงหวง เพราะนายสมชายเคยมีสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา กับจำเลยที่ 2 มาก่อน ขณะที่โจทก์ ไม่สามารถหาพยานหลักฐานให้เชื่อมโยงได้ว่า นายสมชายวางแผนฆ่า นายทานากะ เพื่อครอบครองธุรกิจและวางแผนเอาเงินประกัน จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัย ศาลพิพากษา จำคุกตลอดชีวิตนายสมชาย ในข้อหาฆ่าผู้อื่น แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีลดโทษ 1 ใน 3 คงเหลือ จำคุก 33 ปี 4 เดือน โดยให้นับต่อจากคดีแดงเลขที่ 90/2559

ส่วนจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่สามารถหาพยานหลักฐานว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง และโจทก์ไม่มีหลักฐานว่าจำเลยที่ 2 รู้ว่า นายทานากะมีเงินประกันมาก่อน ถึงแม้จะมี

ข้อพิรุธเรื่องการส่งไม่ให้คนอื่นบอกว่า นายสมชาย อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่จากการสืบพยาน เป็นหลังจากนายทานากะเสียชีวิตแล้ว จึงไม่มีข้อพิสูจน์ถึงแรงจูงใจในการฆ่าได้ ประกอบกับ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธมาโดยตลอด จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัย ศาลยกฟ้องนางเพ็ญศรี หรือ พรชนก ในคดีร่วมกับฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมานางเค็โกะ มัตตา บุตรสาวนายคาสึโทชิ ทานากะ เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี เพื่อขอให้หรือฟื้นคดี เนื่องจากสงสัยการตายของบิดาเมื่อปี 2546 ว่าบิดาอาจไม่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุตกบันได ตามที่นางพรชนก ที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอ้างถึง ส่งผลให้นางพรชนกได้รับผลประโยชน์จากประกันชีวิตที่บิดาทำไว้รวม 3 ล้านบาท

นางจินตนา ณะสุโห อายุ 63 ปี มารดานางเค็โกะ กล่าวว่า หลังฟังคำพิพากษาแล้ว ส่วนหนึ่งรู้สึกพอใจ แต่อีกส่วนหนึ่งรู้สึกเสียใจ หลังจากนั้นจะดำเนินการต่อไปอย่างไรต้องรอพูดคุยปรึกษากับบุตรสาวก่อน เพราะตอนนี้บุตรสาวเดินทางไปต่างประเทศ

Source :

มติชน (ตจว.)

Date : 17 มี.ค. 2561

Page :

5

No:


61088786

## ศาลสืบพยานนัดสุดท้าย 'เปรี๊ยะ' หั่นศพ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเบิกตัว น.ส.ปริยานุช โนนวังชัย หรือเปรี๊ยะ พร้อมพวก ประกอบด้วย น.ส.กวิตา ราชดา หรือ เอิร์น น.ส.อภิวันท์ สัตยบัณฑิต หรือแจ้ และนายวศิน นามพรม หรือนิว จำเลยคดีร่วมกันฆ่าหั่นศพ น.ส.วริศรา กลิ่นจ้อย หรือแอม พนักงานสถาบันบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เข้าสู่กระบวนการสืบพยานจำเลยนัดสุดท้าย ซึ่งเหลือจำเลยขึ้นเบิกความอีก 3 ปาก คือ น.ส.เอิร์น น.ส.แจ้ และ นายวศิน ซึ่ง น.ส.เปรี๊ยะ ยังคงยืนยันคำให้การว่า การฆาตกรรมดังกล่าวเป็นการปลั้งมือฆ่า โดยลงมือเพียงคนเดียว

นายบุญยง แก้วฝายนอก ทนายความฝ่ายจำเลย เปิดเผยว่า ทีมทนายได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เสนอตามกระบวนการ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการฆาตกรรมที่เกิดขึ้น จำเลยไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน แต่เกิดจากการปลั้งมือ ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่า ร่วมกันกระทำจริง ยกเว้น น.ส.เบนซ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีเพียงข้อหารับของโจรเท่านั้น ด้านการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งที่โจทก์เรียกร้องเป็นเงิน 10 ล้าน จะต้องต่อสู้กันไปตามกระบวนการ แต่มองว่าความเสียหายไม่น่าจะถึงขนาดนั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่จะตัดสินว่าสมควรที่จะจ่ายค่าเสียหายเท่าใด

นายอมรพงศ์ จันทร์ทวี ทนายของ น.ส.เปรี๊ยะ กล่าวว่า วันนี้เป็นการสืบพยานจำเลยเป็นวันสุดท้าย ซึ่ง น.ส.กวิตา น.ส.อภิวันท์ และนายวศินขึ้นสืบพยานจำเลยต่อศาล ตามขั้นตอนศาลจะให้คู่ความทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด

		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด (ตจว.)	
Date :	17 มี.ค. 2561	Page : 1,7 No: 61088742

# มีน-กสิปททหาร 'วิลาหุ' ทหาร

ไม่มีแสดงในศาล  
ทั้งที่ผบ.ทบ.ระบุ  
เคยดู-เห็นมาแล้ว  
ศาลได้สอบสวนการตายเยาวชน  
ลาหุ'ชัยภูมิ  อ่านต่อหน้า 7

## ● 'วิลาหุ' ต่อจากหน้า 1

ปาแสะวันที่สาม ทนายอึ้งไม่พบภาพเหตุการณ์ในวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ทหารส่งให้ตำรวจ ทั้งที่ผลการตรวจสอบกองพิสูจน์หลักฐานกลางระบุทั้งเครื่องและฮาร์ดดิสก์ใช้งานได้ตามปกติ ชัดแย้งกับที่แม่ทัพภาค 3 และ ผบ.ทบ.ระบุเห็นภาพเหตุการณ์ในวันวิสามัญ ประธานเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง นอกจากนี้ยังไม่พบลายนิ้วมือในมิดที่อ้างว่าเหยื่อต่อสู้ ขณะที่ระเบิดมีทั้งลายมือของเหยื่อวิสามัญและคนอื่นๆ คิ้ว เรียกร้องขอให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าภาพเหตุการณ์จากวงจรปิดทั้งหมดในวันเกิดเหตุหายไปได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันี่สามของการไต่สวนคดีการเสียชีวิตของนายชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมชาติพันธุ์ลาหุ และประธานเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง ที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิต ที่บริเวณด่านบ้านรินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560

นายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความจากศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นและทนายความญาติผู้เสียชีวิต กล่าวว่า การไต่สวน 2 วันที่ผ่านมา มีการถกเถียงกันอยู่หลายประเด็น ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ประเด็นคือ จากรายงานที่พนักงานสอบสวนส่งให้อัยการ ซึ่งนำมาจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง กรุงเทพฯ โดยกลุ่มงานอาชญากรรมด้านคอมพิวเตอร์ พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารส่งตัวเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์ที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2560 ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำส่งต่อไปยังกองพิสูจน์หลักฐานตั้งแต่วันดังกล่าว แล้วก็รายงานกลับมา พร้อมกับให้ความเห็นว่า ไม่พบภาพในวันที่ 17 มี.ค. 60 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุในดีวีดีฮาร์ดดิสก์ เท่ากับว่ามีความชัดเจนแล้วว่า จะไม่มีหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งที่ภาพดังกล่าวเป็นหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันเหตุการณ์ทั้งหมดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น ถึงต้องวิสามัญมาตการเกิดขึ้น

ทนายความญาติผู้เสียชีวิต กล่าวต่อว่า กองพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าเครื่องฮาร์ดดิสก์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมา สามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ได้เสียแต่อย่างใด ทว่าภาพวันเกิดเหตุกลับหายไปจากฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามอีกว่าภาพหายไปได้อย่างไร แม้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ไม่ได้บอกว่าภาพหาย เพียงแค่บอกว่าไม่พบภาพเหตุการณ์ จึงน่าสงสัยว่าไม่มีภาพเหตุการณ์ก่อนที่จะส่งไปที่กองพิสูจน์หลักฐานหรือไม่ ทั้งนี้ศาลได้บันทึกรายงานของกองพิสูจน์หลักฐานไว้หมดว่าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยังคงคิดว่าภาพจากกล้องวงจรปิดยังเป็นหลักฐานสำคัญที่จะคลี่คลายให้เรื่องนี้กระจ่างยิ่งขึ้น ทีมทนายความจะคุยกันว่าจะให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าภาพหายไปได้อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาทั้ง พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และ พล.ท. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ต่างออกมายืนยันว่าได้เห็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดแล้ว

“สังคมต้องออกมาเรียกร้องว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ด่านบ้านรินหลวง ขณะวิสามัญนายชัยภูมิหายไปได้อย่างไร เนื่องจากทั้งผบ.ทบ. และแม่ทัพภาคที่ 3 ต่างออกมายืนยันว่าได้เห็นภาพดังกล่าวแล้ว และเราอยากรู้ว่าถ้าเห็นแล้ว ไปเห็นมาจากไหน ตอนนั้นภาพนั้นยังอยู่หรือไม่” นายสุมิตรชัยกล่าว

ทนายความผู้เสียชีวิตกล่าวต่อว่า การไต่สวน 2 วันที่ผ่านมา ในส่วนเรื่องของอาวุธที่พบในที่เกิดเหตุ ทั้งมีดและระเบิด ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ทหารอ้างว่านายชัยภูมิใช้เพื่อจัดขึ้นต่อสู้ ขณะตรวจค้น ปรากฏว่าไม่พบลายนิ้วมือที่มีด ส่วนระเบิดมีดีเอ็นเอบางส่วนของชัยภูมิปะปนอยู่ ซึ่งลูกระเบิดนั้นไม่ได้มีดีเอ็นเอของชัยภูมิคนเดียว แต่มีของหลายคนรวมอยู่ด้วย

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : <b>หนังสือพิมพ์</b>	
Date : <b>17 ส.ค. 2561</b> Page : <b>B6</b>	No :

**คุก 10 ปี เตอะบิกและพวกค่นกู้เงินกว่า 2 พันล.**

**B6** ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา อดีตประธานสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจในศึกไทยลีก เจ้าของฉายา เตอะบิกและนายสิทธิพันธ์ หลอมทอง คนละ 10 ปี ซ้อหาร่วมกันปลอมเอกสารตัวแลกเงิน ทั้งฉบับของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ คิดเป็นเงินไทยจำนวน 3,200 ล้านบาท ไปกู้เงินสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2,100 ล้านบาท